

## กรมการแพทย์ชู 4 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน

โฆษกกรมการแพทย์เผย 4 ยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ อย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างกรมการแพทย์และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาลมีความสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป กรมการแพทย์จึงได้วาง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 1) ASEAN Academic Center ยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางการแพทย์และการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือร่วมกับสถาบันการแพทย์ในอาเซียน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การแลกเปลี่ยนด้านทันตกรรมและการจัดทำทะเบียนมะเร็งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและสอนผ่าตัดด้านโสต ศอ นาสิกในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและ Child Development Center , Brunei เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการรักษารอคในเด็ก 2) Excellence Medical Services ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน และบริหารจัดการ 3) medical professionals กรมการแพทย์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน เพื่อให้บริการตรวจรักษาแรงงานไทยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นในกลุ่มประชาคมอาเซียนในประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์ให้คนไทยในต่างแดนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลการป่วยของแรงงานไทย สำหรับศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในภูมิภาค 3) Academic Drug Addict Treatment Cooperation ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ประเด็นความร่วมมือ คือ เจาะจาความร่วมมือด้านการบำบัดรักษายาเสพติดในอาเซียน ที่ผ่านมาอธิบดีกรมการแพทย์ นำทีมบุคลากรกรมการแพทย์และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลอภัยภูธรรักษา ภูมิภาค เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังดำเนินการเจรจาความร่วมมือด้านการบำบัดรักษายาเสพติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อวางแผนแนวทางแก้ไข ปัญหายาเสพติดร่วมกัน และ4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและบุคลากรการแพทย์ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสัมมนากรมการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติ จากเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุม ตลอดจนมีการลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี

รองโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์และการบริการทางแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขยายเครือข่ายไปยัง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือทางการแพทย์อื่นๆต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและการบริการทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ตามยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ สู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

\*\*\*\*\*